

## 'สมคิด'ดึงเอกชนตั้งทีมขับเคลื่อน - ห่วงปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยี ชู'นวัตกรรม'ดันขีดแข่งขัน

Source - กรุงเทพธุรกิจ

"สมคิด"ชูนวัตกรรมเพิ่มขีดแข่งขัน ส่งสศช.ตั้งทีมถกเอกชน ขับเคลื่อนภาคธุรกิจ หลังคะแนนประสิทธิภาพ การผลิต การปรับตัวรับเทคโนโลยีร่วง ชี้การพัฒนาคนสำคัญต่อเศรษฐกิจ "หอการค้า" ยอมรับประสิทธิภาพเอกชนลดลง ศักยภาพแรงงานสู้ต่างชาติไม่ได้

ผลการจัดอันดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของไทย โดย World Competitiveness Center ของ International Institute for Management (IMD) ปี 2562 มีอันดับสูงสุดในรอบ 15 ปี แต่ถ้าดูอันดับด้านประสิทธิภาพภาคธุรกิจกลับลดลง โดยอันดับผลิตภาพและ ประสิทธิภาพปี 2561 อยู่ที่ 40 แต่ปีนี้ อยู่ที่ 43 ขณะที่อันดับด้านทัศนคติและ ค่านิยมของผู้ประกอบการปีที่แล้วอยู่ที่ 17 แต่ปีนี้อยู่ที่ 26

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างประชุมเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ร่วมกับผู้บริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ว่า การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยปีนี้อยู่อันดับที่ 25 จาก 63 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก สะท้อนว่าประเทศไทยมีการพัฒนาหลายด้าน และ ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และมีอันดับสูงกว่าหลายประเทศที่เป็นผู้นำ ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น เกาหลีใต้อันดับที่ 28 ญี่ปุ่นอันดับที่ 30

ทั้งนี้ ส่วนที่ไทยทำได้ดีมากคือเรื่อง ของสมรรถนะทางเศรษฐกิจ และเรื่องประสิทธิภาพภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายธุรกิจซึ่งเชื่อว่าจะทำให้อันดับความยาก-ง่ายในการทำธุรกิจ (Ease of doing business) ของไทยในปีนี้นำปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน

ห่วงคะแนนภาคธุรกิจลดลง

นายสมคิด กล่าวว่า ความท้าทาย หลังจากนี้คือจะอย่างไรให้อันดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสามารถรักษาระดับที่ดีไว้หรือสามารถ ขยับอันดับเพิ่มขึ้นในปีต่อไป โดยข้อมูลของ IMD ในปีที่ผ่านมา แม้สถานะเศรษฐกิจและ ประสิทธิภาพของภาครัฐของไทยจะได้รับ การจัดอันดับที่ดีขึ้น แต่ใน ส่วนของประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านประสิทธิภาพการผลิต และทัศนคติและค่านิยมของภาคธุรกิจ ซึ่งวัดจากความสามารถของแรงงานและทัศนคติของภาคเอกชน และแรงงานที่มีต่อการรับมือในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไทยถือว่าอยู่ใน ระดับที่ต่ำลงจากปีก่อนชัดเจน

โดยเมื่อพิจารณาจากอันดับประสิทธิภาพของภาคธุรกิจที่ไทยมีอันดับลดลง 2 อันดับจากเดิมที่ได้ อันดับที่ 25 มาอยู่ อันดับที่ 27 ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการจัดอันดับด้านประสิทธิภาพในการผลิตลดลงจาก อันดับที่ 40 มาเป็น อันดับที่ 43

ชี้เอกชนลงทุนพัฒนาคนน้อย

ส่วนด้านทัศนคติของภาคธุรกิจในการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี ลดลงจากอันดับ 17 มาอยู่ที่ 26 ถือว่าลดลงมากที่สุดในด้านนี้ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะสอดคล้องกับ

ตลาดแรงงานของไทยซึ่งเริ่มปรับตัวลดลงจากอันดับ 6 มาอยู่ที่อันดับ 9 ซึ่งหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ก็จะทำให้อันดับประสิทธิภาพของภาคธุรกิจของไทยลดลงอีกในอนาคต

"สศช.มีข้อมูลและผลการศึกษาด้านที่อันดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจลดลง ซึ่ง สศช.ต้องตั้งทีมไปหารือกับภาคเอกชน เอาข้อมูลตรงนี้ไปคุยกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ **หอการค้าไทย** เพื่อให้รีบทำเรื่องนี้ควบคู่ไปกับการสร้างแรงงานให้ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยคำนึงถึงคุณภาพของคน ที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและ การเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะที่ผ่านมาพยายามชี้ให้เห็นว่าการลงทุนเหล่านี้จำเป็น แต่ภาคเอกชนยังไม่ลงทุน จะให้ภาครัฐลงทุน ฝ่ายเดียวคงไม่พอ เอกชนต้องเข้ามาขับเคลื่อนส่วนนี้ด้วย"นายสมคิด กล่าว

#### จัดลำดับลงทุนเมกะโปรเจกต์

ส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต้องขับเคลื่อนต่อเนื่อง โดยสิ่งที่ สศช.จะต้องสะท้อนในการให้ความเห็นโครงการก็คือนอกจากวินัยทางการเงินการคลัง ซึ่งมีเพดานหนี้สาธารณะอยู่ที่ 60% ขณะที่ในปัจจุบันไทยมีหนี้สาธารณะอยู่ที่ระดับ 41% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ก็คือความจำเป็นในการลงทุนของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ซึ่งหากโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมก็จะรองรับการลงทุนของภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้

นอกจากนี้ สศช.เป็นหน่วยงานดูแลและให้ความเห็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่สำคัญของประเทศ ทั้งในส่วนของหน่วยงาน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในระยะต่อไป ซึ่ง สศช. จะมีบทบาทเฉพาะการนำเสนอความเห็น ประกอบในโครงการที่นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ควรจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบโครงการ และข้อเสนอว่ามีความเหมาะสม โปร่งใสและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาประเทศหรือไม่ โดยตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกคนที่มีธรรมาภิบาล (Good governance) เข้ามาทำงานในเรื่องนี้

#### "หอการค้า"หนุนปรับตัว

**นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานหอการค้าไทย** กล่าวว่า หอการค้าไทยพร้อมที่จะ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการของประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านประสิทธิภาพการผลิต และทัศนคติและค่านิยมของภาคธุรกิจ ซึ่งหอการค้าไทย ก็ตระหนักในเรื่องนี้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

"หากเป็นคนเก่าการปรับตัวต่างๆ ค่อนข้างยาก ทำให้หอการค้ามีโครงการพัฒนา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เช่น โครงการบิ๊กราดเดอร์ ซึ่งเป็นโครงการพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง" นายสนั่น กล่าว

#### ยอมรับประสิทธิภาพตก

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพทางธุรกิจของไทยลดลง เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม โดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพคนจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและต้องเร่งพัฒนาให้เร็วที่สุด ซึ่งหลายคนให้ความเห็นตรงกันว่าระบบการศึกษาไทยไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ทั้งระบบหลักสูตร ระบบความคิดที่มีแต่การท่องจำ ในขณะที่ครูไทยก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่ง

ปัจจุบันภาคธุรกิจนั้นมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามามาก แต่แรงงานไทยก็ยังไม่สามารถที่จะปรับตัวหรือเรียนรู้ได้มาก

"การพัฒนาคนถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับภาคธุรกิจ หากเราไม่พัฒนาคนจะทำอะไรก็จะแพ้ไปหมด การก้าวให้ทันเทคโนโลยี และการพัฒนาเรื่องภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ตามมา โดยดูจากหลายประเทศที่ก่อนหน้านี้ 10 ปี มีการพัฒนาความคิดและภาษา รวมทั้งเมื่อเข้าสู่ภาคธุรกิจจะปรับตัวได้ทันที และมีความมุ่งมั่น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของไทย ต้องร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน"นายสนั่น กล่าว

## หอการค้า ร่วมกับ สวทช. สานต่อโครงการ ThaiGAP แบบ 2in1

### ช่วยเกษตรกรรองรับง่ายขึ้น

นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า สภาหอการค้าฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กลุ่มอุตสาหกรรมผักและผลไม้ ภายใต้โครงการ “ยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน” ด้วยการส่งเสริมให้จัดทำมาตรฐาน ThaiGAP 2in1 ที่สามารถตรวจร่วมกันทั้งมาตรฐาน ThaiGAP และ Q GAP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอาเซียน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตร

พร้อมเพิ่มความสะดวกในการรับรองมาตรฐานให้ง่ายขึ้นด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน 2in1 GAP Platform Service โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับภาคเอกชน บริษัท สเต็ม เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยในงาน THAIFEX 2019 มีบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่ได้รับรองมาตรฐาน ThaiGAP แบบ 2in1 ต้นแบบรายแรกของไทย ร่วมออกบูธแสดงผลงาน

## หอค้าชี้'ธุรกิจชุมชน'ขาดนวัตกรรมขั้นสูง

Source - มติชน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจสถานภาพธุรกิจชุมชน ว่า ส่วนใหญ่ 56.12% ยังใช้แรงงานเป็นหลัก ตามด้วย 35.59% ใช้แรงงานร่วมกับเครื่องจักรขนาดเล็ก มีเพียง 0.13% เท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง ขณะที่ 46.70% มีการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การจัดส่งสินค้า รับคำสั่งซื้อ จัดหาวัตถุดิบ รับชำระเงิน เป็นต้น และ 53.30% ไม่มีการนำเทคโนโลยี

มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพราะไม่มีความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีที่จำเป็น ไม่มีเงินทุนเพียงพอ ธุรกิจขนาดเล็กไม่มีความจำเป็น เป็นต้น ทั้งนี้ธุรกิจชุมชนส่วนใหญ่ 63.14% ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ และ 87.60% ใช้แรงงานในพื้นที่ จึงเป็นการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นในระดับมาก เฉลี่ยถึง 3.72% ส่วนสถานภาพของธุรกิจชุมชนในปัจจุบันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่บอกว่า ใกล้เคียงเดิมทั้งยอดขาย กำไร จำนวนลูกค้า ส่วน 6 เดือนข้างหน้า เชื่อยอดขายยังอยู่ในระดับเดิม ส่วนต้นทุน และกำไรจะดีขึ้น

---